



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 2-12-2012

Chúa nhật 1 Mùa Vọng

Năm C

Đứng thẳng và ngẩng đầu

LỜI CHÚA: Lc 21,25-28.34-36

Đức Giêsu nói về ngày Quang lâm của Người rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

SUY NIỆM

Cuộc sống con người đầy những bất ngờ. Có những điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, thậm chí tin chắc sẽ không thể xảy ra được, vậy mà thực tế chúng lại xảy ra. Có những bất ngờ thú vị làm tôi ngất ngây. Có những bất ngờ đón đau làm tôi hụt hẫng. Lắm người đi coi bói để biết trước tương lai, hầu mong tránh được những bất ngờ bi thảm.

(xem tiếp trang 2)

**Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu:
cơ hội thúc đẩy sự hiệp thông
và sứ vụ loan báo Tin Mừng tại châu Á**

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trả lời phỏng vấn WHĐ



W H Đ (25.11.2012) – Hội nghị toàn thể của Liên Hội đồng Giám mục Á châu đã gần kề. Để thông tin cho độc giả về việc chuẩn bị Hội nghị, chúng tôi

đã có cuộc trò chuyện với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, người chịu trách nhiệm liên lạc giữa Ban Tổ chức của Liên Hội đồng Giám mục Á châu và Ban Tổ chức của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

– Trong Thư Mục vụ Năm Đức Tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sẽ họp Đại hội tại Việt Nam, từ ngày 19 đến 25 tháng 11 năm 2012. Xin Đức cha cho biết thêm chi tiết.

– Đúng là Liên Hội đồng Giám mục Á châu sẽ họp Hội nghị lần đầu tiên tại Việt Nam, tuy nhiên có sự điều chỉnh về ngày giờ vì những lý do bất ngờ. Ngày 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã công bố triệu tập công nghị hồng y vào ngày 24 tháng 11 năm nay, đồng thời

(xem tiếp trang 2)

**Chân phước tử đạo đầu tiên của Ấn Độ:
Devasahayam Pillai (23/4/1712 – 14/1/1752)**

WHĐ (28.11.2012) – Giáo phận Kottar Ấn Độ đang chuẩn bị đón một trong những sự kiện quan trọng nhất của lịch sử giáo phận vào ngày 02 tháng Mười Hai sắp tới khi vị Tội tử Chúa Devasahayam Pillai của giáo phận này được tuyên phong Chân phước. Sự kiện này dự kiến thu hút khoảng một trăm ngàn giáo dân trên khắp tiểu bang Tamil Nadu cùng 40 giám mục, linh mục và tu sĩ khắp nơi. Pillai được tôn phong là vị tử đạo của giáo phận, ngài bị sát hại hồi thế kỷ 18 vì đã tuyên xưng đức tin Công giáo.



Chân phước. Ngài đã giữ vững đức tin cho đến chết và là một mẫu gương cho Giáo hội Công giáo ở Ấn Độ.

Cha Gabriel nói rằng những nỗ lực vận động phong chân phước cho Pillai đã khởi sự

khi ngài mới chịu tử đạo và giám mục Cochin (Kochi) lúc đó là Đức cha Clement Joseph đã trình lên Tòa Thánh một báo cáo vào năm 1756. Sau đó, giáo dân Kottar đã nỗ lực rất nhiều và thành lập một Ủy ban địa phương gọi là Câu lạc bộ Công giáo tại Nagercoil vào năm 1984. Những nỗ lực không ngừng của giáo phận và giáo dân đã mang lại kết quả.

Cha Gabriel nói: “Sự kiện vị Tội tử Chúa Devasahayam Pillai của giáo phận Kottar được phong chân phước trong Năm Đức Tin là một vinh dự to lớn và chúng tôi đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện này”.

(Asia News, 26-11-2012)

Cha Gabriel - người đứng đầu Ủy ban vận động phong chân phước của giáo phận Kottar - cho biết Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh sẽ chủ sự Đại lễ tuyên phong chân phước ngày 02 tháng 12. Các Đức hồng y của Ấn Độ Oswald Gracias và Telespore Toppo cũng sẽ tham dự Đại lễ này.

Đức hồng y Amato nói rằng Pillai là người chịu bách hại vì đức tin đầu tiên của Ấn Độ được tuyên phong

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Người Kitô hữu tin rằng vũ trụ sẽ có ngày cùng tận, lịch sử sẽ kết thúc bằng biến cố Đức Kitô quang lâm. Nhưng khi nào chuyện đó xảy ra, chẳng ai biết được. Nó giống như tấm lưới bắt thần chụp xuống trên tất cả dân cư trên mặt đất. Thiên Chúa có tàn nhẫn không khi cứ thích cái bất ngờ, khi cứ để cho con người sống trong thấp thỏm? Thật ra cái bất ngờ chỉ đáng sợ khi Ngài đến mà đèn chúng ta đã cạn dầu, và những nén bạc Ngài giao vẫn còn bị chôn giấu. Nếu chúng ta luôn thanh thoát, sẵn sàng, thì việc Ngài đến sẽ là một bất ngờ thú vị.

Chúng ta dễ bị ru ngủ bởi những hoan lạc trần thế. Trái tim chúng ta dễ bị tri trệ, nặng nề, vì ăn nhậu say sưa, vì nuông chiều thân xác, hay vì quá lo lắng cho cuộc sống hiện tại. Cả những lo lắng chính đáng cũng có thể kéo ta đi xa, và làm ta đánh mất khả năng dừng lại. Chúng ta bị chìm ngập trong những tính toán làm ăn, lo toan cho cuộc sống mà quên tìm lẽ sống.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những điều kinh khủng những xáo trộn sâu xa trong vũ trụ vào ngày Chúa đến. Chúng ta không nên hiểu mọi hình ảnh ấy theo nghĩa đen. Điều quan trọng hơn là những xáo trộn nơi lòng người: lo lắng hoang mang sợ hãi đến hôn xiêu phách lạc... Khi Đức Giêsu ngự đến uy nghi như vị Thẩm Phán. Nhiều người sẽ khiếp sợ rụng rời trước nhan Ngài, nhưng đối với những ai đã tỉnh thức, cầu nguyện, thì đây lại là giây phút được mong đợi từ lâu. Đấng họ chỉ thấy trong lòng tin, nay được diện đối diện. Đây là cuộc hạnh ngộ giữa những người yêu nhau. Chúa nhận ra tôi, tôi nhận ra Chúa, và tôi hiểu rằng chẳng gì có thể chia lìa được chúng tôi. Tư thế của người biết mình sắp được giải phóng là tư thế đứng, đứng thẳng, đứng vững, đầu ngẩng cao, lòng tràn ngập hy vọng và hân hoan vui sướng trước chiến thắng dứt khoát và trọn vẹn của Vua Giêsu.

Mùa Vọng nhắc ta lần đến đầu tiên của Con Chúa, và nhắc ta chuẩn bị lần đến cuối cùng của Ngài. giữa hai lần ấy, có biết bao lần Ngài bất ngờ đến. Xin cho tôi luôn đứng thẳng, cao đầu ra đón Ngài, chẳng chịu bỏ lỡ một lần cùng Ngài gặp gỡ.

(xem tiếp trang 3)

Hội nghị toàn thể Liên HĐGM Á châu...

trao mũ hồng y cho 6 vị, trong đó có hai vị người Á châu. Như thế, các hồng y người Á châu và nhiều giám mục khác sẽ không thể có mặt tại Hội nghị sắp tới của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, dự kiến tiến hành tại Việt Nam từ 19 đến 25 tháng 11 năm 2012. Vì thế, Ban Tổ chức Hội nghị đã quyết định thay đổi ngày giờ. Hội nghị lần thứ X của các giám mục Á châu sẽ tiến hành từ ngày 10 đến 16 tháng 12 năm 2012, tại Tòa giám mục Xuân Lộc và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Sự thay đổi đó có gây khó khăn gì cho Hội nghị không?

– Chắc là cũng có một số khó khăn, ví dụ một số giám mục sẽ không thể đến tham dự được vì đã lên chương trình làm việc trong giáo phận của các ngài. Hơn nữa, ngày họp (10 – 16/12) gần sát với lễ Giáng Sinh nên một số vị cũng khó tham dự.

– Còn về phía Giáo Hội Việt Nam thì sao?

– Chúng tôi đặt lợi ích của Đức Thánh Cha và Giáo Hội phổ quát lên trên, vì thế chúng tôi cố gắng thích nghi với sự thay đổi này cách tốt nhất có thể. Cách riêng, giáo phận Xuân Lộc và Sài Gòn phải cố gắng nhiều hơn để phục vụ Hội nghị.

– Sự thay đổi này có gây khó khăn gì đối với Chính quyền Việt Nam không?

– Chúng tôi đã thông báo cho Chính quyền biết về sự thay đổi này. Chính quyền đã có văn thư trả lời và đề nghị xúc tiến việc thực hiện thủ tục nhập cảnh cho các giám mục và chuyên viên thân học đến dự hội nghị. Ngày 23 tháng 11 vừa qua, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo cho chúng tôi biết: (1) Đồng ý cho 118 khách được nhập xuất cảnh Việt Nam, theo danh sách đính kèm; (2) Những khách này được nhận thị thực tại sân bay quốc tế. Như thế, coi như mọi sự đang tiến hành tốt đẹp.

– Đức cha nói đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục Á châu họp Hội nghị tại Việt Nam?

– Vâng, cứ 4 năm, Liên Hội Đồng lại tổ chức Hội nghị toàn thể (Plenary Assembly) một lần, và họ đã tổ chức tại nhiều nước châu Á như Thái Lan, Philippines, Hàn quốc, Ấn Độ... Trong quá khứ, Liên Hội đồng đã từng đề nghị tổ chức Hội nghị tại Việt Nam nhưng khi đó, chúng ta

chưa đủ điều kiện để đón tiếp. Nhờ ơn Chúa, nay chúng ta có điều kiện tương đối tốt hơn, về cơ sở vật chất cũng như về nhân sự làm việc, nên Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định nhận lời đề nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, tiến hành Hội nghị tại Việt Nam.

– Như vậy có thể coi đây là sự kiện đặc biệt đối với Giáo hội Việt Nam. Vậy những Hội nghị như thế này có ý nghĩa gì đối với các Giáo hội địa phương tại châu Á?

– Theo quy chế của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, Hội nghị toàn thể là cơ chế cao nhất của Liên Hội đồng. Mỗi Hội đồng Giám mục cử đại biểu đến tham dự và chỉ những đại biểu này mới có quyền biểu quyết về những vấn đề quan trọng của Liên Hội đồng. Những quyết định này có tác động trên đường hướng mục vụ của các Giáo hội địa phương tại châu Á. Ví dụ, ngày nay khi nói đến Giáo hội tại châu Á, ai cũng nói đến đường hướng đối thoại với người nghèo, với các nền văn hóa, và với các tôn giáo. Đây chính là đường hướng đã được Liên Hội đồng Giám mục Á châu đưa ra từ 40 năm nay. Dĩ nhiên những quyết định này không mang tính bó buộc về pháp lý nhưng là những chỉ dẫn cho đời sống mục vụ.

– Vậy Hội nghị lần này có chủ đề và mục đích gì?

– Chủ đề chính của Hội nghị lần này là 40 năm Liên Hội đồng Giám mục Á châu : Đáp ứng những thách đố của châu Á. Như thế, Hội nghị này ghi dấu kỷ niệm 40 năm thành lập Liên Hội đồng, đồng thời là cơ hội để các giám mục Á châu nhìn lại đời sống và sứ vụ của Giáo hội tại châu Á, cũng như định hướng cho tương lai sắp tới.

Cụ thể, chúng ta có thể thấy rõ hơn qua những chủ đề nhỏ của từng ngày trong Đại hội :

Ngày thứ nhất: Nhìn về quá khứ, dâng lời tạ ơn.

Ngày thứ hai: Phân định các dấu chỉ thời đại, xin ơn khôn ngoan.

Ngày thứ ba: Suy tư đức tin về hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng đạo.

Ngày thứ tư: Đáp ứng những thách đố mục vụ, xin ơn can đảm và quảng đại.

Ngày thứ năm: Tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của Giáo Hội tại châu Á.

Ngày thứ sáu: Cử hành kỷ niệm 40 năm (1972-2012).

(xem tiếp trang 3)

Công giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy công lý



WHĐ (22.11.2012) / VIS – “Công giáo và Hồi giáo hợp tác thúc đẩy công lý trong thế giới hiện nay” là chủ đề của cuộc Hội thảo chuyên đề lần thứ tám do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và Trung tâm đối thoại liên tôn của Tổ chức Quan hệ và Văn hóa Hồi giáo (ICRO) tổ chức tại Roma từ ngày 19 đến 21-11-2012. Đồng chủ tọa Hội thảo là Đức hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, và Tiến sĩ Mohammad Bagher Korramshad, Chủ tịch ICRO.

Một thông cáo công bố ngày hôm nay cho biết chủ đề được chia thành bốn đề tài, theo quan điểm của người Công giáo và của người Hồi giáo Shi'i: (1) Khái niệm về công lý, (2) Công lý vì con người, (3) Công lý đối với các thành phần khác nhau trong xã hội, và (4) Công lý cho toàn thể gia đình nhân loại.

Thông cáo viết tiếp:

Cả hai bên đều bày tỏ nhận thức và mối quan tâm đến những thách đố hiện nay, bao gồm cuộc khủng hoảng kinh tế, vấn đề môi trường, sự suy yếu của gia đình -như là một định chế cơ bản của xã hội- và, các mối đe dọa đối với hòa bình thế giới. Các tham dự viên, dù nhìn nhận cả những tương đồng và sự khác biệt, nhưng đều tập trung vào những nền tảng và giá trị chung mà đôi bên cùng chia sẻ:

1. Niềm tin vào Thiên Chúa Duy nhất, Đấng sáng tạo mọi sự, giúp mỗi người chúng ta hiểu biết toàn diện về công lý. Những lĩnh vực khác nhau khi áp dụng công lý đều có liên quan đến nhau: cá nhân, cộng đoàn, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và luật pháp.

2. Công lý là một nhân đức dựa trên phẩm giá con người, đòi hỏi sự dụng đúng đắn lý trí và sự soi sáng của Thiên Chúa. Thừa nhận và tôn trọng tự do lương tâm là một trong nhiều điều kiện của công lý trong xã hội chúng ta.

3. Bản chất năng động của khái niệm công lý có thể giúp thích nghi để đối diện với những thách đố mới trong thế giới hiện nay.

4. Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo, của các tổ chức, và thực sự của mọi tín hữu là tố cáo sự bất công và áp bức dưới mọi hình thức và thúc đẩy công lý trên toàn thế giới. Chúng ta tin rằng tôn giáo của chúng ta có nguồn sức mạnh có thể thúc đẩy mọi người làm cho công lý và hòa bình được thực hiện.

5. Để thúc đẩy công lý trong thế giới ngày nay, người Hồi giáo và Kitô hữu phải tiếp tục đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau qua việc hợp tác và không ngừng đối thoại.

6. Cần tận dụng những thành quả của cuộc gặp gỡ này và truyền thông cho mọi người thuộc các cộng đồng và xã hội của chúng ta để họ có thể tác động thực sự trên thế giới.

Các tham dự viên rất hài lòng và hân hạnh được Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI tiếp kiến khi kết thúc hội thảo. ĐTC chào mừng họ và khuyến khích họ tiếp tục con đường đối thoại đích thực và hiệu quả. Cuộc hội thảo lần tới - sau một cuộc họp trù bị - sẽ diễn ra tại Tehran, Iran, trong vòng hai năm nữa. ■

(VIS, 21-11-2012)

Hội nghị toàn thể Liên HĐGM Á châu...

– Chủ đề và mục đích trên có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội Việt Nam?

– Ý nghĩa lớn nhất, theo tôi, là sự hiệp thông. Đừng quên rằng cách đây 40 năm, khi Liên Hội đồng Giám mục Á châu được thành lập dưới thời Đức Phaolô VI, đã có hai giám mục Việt Nam có mặt trong sự kiện lịch sử ấy rồi. Nghĩa là Giáo hội Việt Nam đã tham gia từ đầu. Nhưng do hoàn cảnh thời cuộc, mối liên lạc của chúng ta với Liên Hội đồng đã bị gián đoạn một thời gian. Nay chúng ta có thể đón tiếp Liên Hội đồng tổ chức Hội nghị toàn thể tại đất nước mình, thì đó là dấu chỉ cụ thể cho sự hiệp thông trong Hội Thánh.

Trong sự hiệp thông ấy, chúng ta có thể học hỏi từ các Giáo hội chị em những kinh nghiệm, suy tư và sáng kiến mục vụ quý giá. Hầu hết các Giáo hội tại châu Á đều có chung những đặc điểm: (1) người công giáo chỉ là thiểu số trong đất nước mình

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
con thường thấy mình không có
giờ cầu nguyện,
không có giờ đi vào sa mạc
để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.
Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.
Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu
là con có thể tạo ra sa mạc.

Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa
mà con đã bỏ mất :
Khi chờ một người bạn,
chờ đèn xanh ở ngã tư,
chờ món hàng đang được gói.
Khi lên cầu thang,
khi đến nơi làm việc,
khi kẹt xe,
khi cúp điện bất ngờ.
Thay vì bực bội hay nóng ruột
con lại thấy mình sống an bình
trong sự hiện diện của Chúa.

Lạy Chúa,
những sa mạc ngăn ngui hằng ngày
giúp con tỉnh thức
để nhạy cảm với ý Chúa.

Xin cho con yêu mến Chúa hơn
để tìm ra những sa mạc mới
và vui vẻ bước vào. ■

(gợi hứng từ Madeleine Delbrêl)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

(trừ Philippines và Timor Leste), (2) sống trong những đất nước giàu truyền thống văn hóa, (3) sống chung với các anh chị em thuộc các tôn giáo khác, (4) ngày nay đang phải đối diện với trào lưu thế tục và toàn cầu hóa. Vì thế, học hỏi những suy tư, kinh nghiệm và sáng kiến mục vụ từ các nước khác trong châu Á là điều cần thiết và hữu ích.

– Cuối cùng, Đức cha còn muốn nói thêm điều gì?

– Trong cuộc họp với Ban Tổ chức của Liên Hội đồng, chuẩn bị cho Hội nghị toàn thể, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, các ngài tha thiết xin anh chị em tín hữu Việt Nam cầu nguyện cho Hội nghị. Cũng vì thế, trong Thư Mục vụ Năm Đức Tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chúng ta cầu nguyện cho Hội nghị thành cơ hội thúc đẩy sự hiệp thông và sự vụ loan báo Tin Mừng tại châu Á. Tôi cũng xin được hiệp ý trong lời cầu xin ấy. ■

Thêm một trung tâm đối thoại liên tôn và liên văn hóa

WHĐ (24.11.2012) – Ngày thứ Hai, 26-11-2012, “Trung tâm quốc tế Đối thoại liên tôn và liên văn hóa Quốc vương Abdullah Bin Abdulaziz” (KAICIID) sẽ được khánh thành tại Vienna, nước Áo, nhằm “thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa”. Đây là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận.

Về vấn đề này, một thông cáo báo chí của Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố ngày 23-11-2012, cho biết:

Vào ngày thứ hai sắp tới 26-11-2012, tại Vienna sẽ khánh thành “Trung tâm quốc tế Đối thoại liên tôn và liên văn hóa Quốc vương Abdullah Bin Abdulaziz”. Như tên gọi cho thấy, Trung tâm này hình thành do sáng kiến của nhà vua Ả Rập và do ba “quốc gia sáng lập” xây dựng: Vương quốc Ả Rập Saudi, Cộng hòa Áo và Vương quốc Tây Ban Nha.

Về phần mình, Tòa Thánh đã nhận lời tham gia với tư cách “Nhà sáng lập quan sát viên” và sẽ gửi một phái đoàn cấp cao dự lễ khai mạc.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về động cơ và ý nghĩa của

việc Tòa Thánh tham gia sáng kiến này. Cha Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, đã minh định:

KAICIID sẽ được khánh thành vào ngày thứ Hai tại Vienna là một tổ chức mới có mục đích thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Một mục tiêu như vậy luôn phải được đón nhận nhằm hướng đến sự hiểu biết và sống chung hòa bình giữa các dân tộc, là điều cấp bách cơ bản đối với nhân loại hôm nay và ngày mai. Nhà vua Ả Rập Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz đã đề cập đến dự án này với Đức Thánh Cha trong cuộc hội kiến tại Vatican ngày 06-11- 2007.

Cần lưu ý rằng trung tâm mới này không phải là một tổ chức của riêng Ả Rập Saudi, nhưng là một tổ chức quốc tế độc lập được Liên Hiệp Quốc công nhận, do 3 quốc gia thành viên sáng lập, hai trong số đó là các nước có truyền thống Kitô giáo lâu đời. Vì vậy, đây là một cơ hội và không

gian cho đối thoại cần được khai thác; và thật là một điều tốt khi hiện diện tại đây để phát huy hơn nữa kinh nghiệm và thẩm quyền của Tòa Thánh trong lĩnh vực đối thoại liên tôn. Quy chế Nhà sáng lập quan sát viên là quy chế thích hợp nhất để đảm bảo cho sự hiện diện này, vừa tôn trọng bản chất riêng của Tòa Thánh vừa cho phép Tòa Thánh trình bày những mong đợi của mình.

Cùng với các tôn giáo và các cộng đồng tôn giáo khác, Giáo hội Công giáo tham gia Văn phòng các Giám đốc, để đề ra các sáng kiến cho Trung tâm.

Người đại diện đầu tiên của Công giáo tại KAICIID là cha Miguel Ayuso Guixot, Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Đây là một cơ hội quan trọng để trình bày quan điểm của Giáo hội về đối thoại, về con người và ơn gọi của

mình, về đạo đức và tôn giáo, về các mối quan hệ xã hội, công lý và hòa bình tại một tổ chức cấp cao về văn hóa và quốc tế. Chắc chắn, điều này đã và vẫn được thực hiện trong nhiều dịp và tại nhiều

cơ chế, nhưng sự đa dạng và đa nguyên của thế giới ngày nay đòi hỏi chúng ta mở rộng các hướng đi và cơ hội, hầu phát huy vai trò tích cực và những đề nghị của Giáo Hội càng nhiều càng tốt.

Tất nhiên, với tư cách Nhà sáng lập quan sát viên, Tòa Thánh sẽ không quên bày tỏ mối quan ngại của mình về sự tôn trọng thực sự các quyền cơ bản của các Kitô hữu trong các quốc gia có đa số người Hồi giáo, để thúc đẩy tự do tôn giáo theo nhiều hình thức khác nhau. Bằng cách này, Trung tâm mới tại Vienna sẽ đem lại một không gian thích đáng để những yêu cầu ấy có thể được trình bày và lắng nghe, hầu tìm ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề sẽ nảy sinh.

(Zenit, 23-11-2012)

Anh giáo và Công giáo: cùng nhau thi hành sứ vụ

WHĐ (22.11.2012) / Zenit – Ngày 19-11-2012, các nhà lãnh đạo của cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và Cộng đồng Anh giáo đã gặp nhau tại Hội đồng Tòa thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, để bàn về việc cùng nhau làm chứng và thi hành sứ vụ.



Giám mục Công giáo Bolen Don và Giám mục Anh giáo David Hamid, đồng chủ tịch của Ủy ban đối thoại mang tên “Ủy ban Quốc tế Anh giáo và Công giáo Roma về Hiệp nhất và Truyền giáo” (IARCCUM), giải thích với Đài phát thanh Vatican rằng mục đích của Ủy ban là “canh tác mảnh đất màu mỡ của cùng một niềm tin, bằng cách gieo trồng những hạt giống vào những nơi thích hợp cho việc cùng nhau làm chứng và thực thi sứ vụ”.

Đặc biệt các tham dự viên cuộc gặp gỡ này được yêu cầu “làm thế nào cho những tiến bộ quan trọng vào những năm gần đây được mọi thành phần trong các giáo hội trên thế giới biết đến nhiều hơn”.

Một dự án đang được thực hiện là xuất bản một trang web giới thiệu các chứng từ hiệu quả của người Công giáo và Anh giáo đang cùng nhau thi hành sứ vụ, chẳng hạn như tại Sudan, nơi mà các giám mục của hai Giáo hội đang dấn thân vào những hoạt động chung vì hòa bình, hòa giải và trợ giúp những người phải tản cư.

IARCCUM được thành lập năm 2001 nhằm thúc đẩy công việc của “Ủy ban Quốc tế Anh giáo – Công giáo Roma” (ARCIC), một ủy ban có sứ vụ đối thoại ra đời sau Công đồng Vatican II, bằng cách xác định những lĩnh vực mà các tín hữu Anh giáo và Công giáo có thể cùng nhau hoạt động cho việc làm chứng, truyền giáo, cầu nguyện và học hỏi. ■

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org, phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org theo dạng pdf